

KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg
ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 27/CT-TTg); Quyết định số 3895/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Văn bản số 13333/VP-VX ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.

Kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị,

đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ II gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ II đã đề ra.

Chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đánh giá hàng năm, gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và trước khi quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Đảng và nhà nước về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng Đảng, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ở các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng...

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại

hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ II gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ II

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị; gắn với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu; đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa - thể thao.

Quan tâm, định hướng và đẩy mạnh hoạt động sáng tác, giới thiệu đa dạng các chương trình văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước để có nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm và hướng con người tới chân, thiện, mỹ.

Tổ chức việc học tập định kỳ có chủ đề phù hợp với thực tiễn của đơn vị nhằm xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực ngành văn hóa, thể thao mà dư luận đang quan tâm.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tăng cường phối hợp xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở tất cả các đơn vị, các lĩnh vực thuộc ngành quản lý; xây dựng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị.

Đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống

Đến
tên
lên
tên
tên
tên
tên

lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở:

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tổ chức phổ biến toàn văn Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản có liên quan; quán triệt tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị và triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này;

Phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nội dung theo Kế hoạch này; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện.

2. Phòng Tổ chức Cán bộ:

Hướng dẫn các hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sơ kết, tổng kết định kỳ.

3. Phòng Văn hóa – Gia đình:

Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Thể thao các quận, huyện tích cực tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa ở cơ sở nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào “Đọc sách và làm theo tấm gương tự học của Hồ Chí Minh” trong toàn ngành văn hóa, thể thao và trong cộng đồng. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời tại các Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa, Phòng Truyền thống, Câu lạc bộ, xây dựng tủ sách, góc đọc sách, phong trào đọc sách trong xã hội nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Phòng Nghệ thuật:

Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị nghệ thuật tổ chức, sáng tác, dàn dựng tổ chức biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân dân.

5. Phòng Thể dục Thể thao Cộng đồng, Phòng Thể thao Thành tích cao:

Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Thể dục thể thao các quận, huyện tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể

thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, đạo đức tư tưởng cho các trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ làm công tác thể dục, thể thao; kiên quyết đấu tranh với “bệnh thành tích” và những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động thể dục, thể thao.

6. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Theo đó, từng đồng chí lãnh đạo đơn vị tiên phong xây dựng kế hoạch cá nhân, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện báo cáo về việc triển khai định kỳ vào ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg gửi về Sở Văn hoá, và Thể thao theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Văn hoá và Thể thao (Văn phòng Sở) để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Thị Thu – PCT UBND TP;
- Văn phòng UBND TP;
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng VH-TT 24 quận, huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, P.KH./.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Minh

